

Bộ phim “Mật lệnh hoa sữa” khiến khán giả ngóng chờ từng tập

16:42 16/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Mật lệnh hoa sữa là phần phim thuộc dự án vì tình yêu Hà Nội của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Phim xoay quanh cuộc sống của những cảnh sát hình sự với nhân vật chính là chiến sĩ công an Nghĩa dưới vỏ bọc của giang hồ Hưng "cầu chì" do Vũ Tuấn Việt thủ vai.

Hiện tại, bộ phim "Mật lệnh hoa sữa" đã phát sóng tới tập 33 với nhiều tình tiết kịch bản gay cấn, hấp dẫn. Chỉ tính riêng trên nền tảng YouTube, mỗi tập phim trung bình thu hút từ khoảng 100.000 - 300.000 lượt xem, thậm chí có tập phim đạt hơn 1.000.000 lượt người xem.



Diễn viên Vũ Tuấn Việt thủ vai cảnh sát Nghĩa và Hưng “Cầu chì”

Dưới phần bình luận của mỗi tập phim đều xuất hiện rất nhiều nhận xét tích cực từ khán giả. Đặc

biệt, không ít khán giả cho biết bộ phim cuốn hút đến mức họ phải ngóng chờ từng tập phim. Phản ứng của khán giả phần nào cho thấy sức hấp dẫn của bộ phim. Trên thực tế, Mật lệnh hoa sữa nói riêng và dự án phim Vì tình yêu Hà Nội là dự án đánh dấu sự trở lại của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất phim.

Bộ phim được đầu tư khá công phu từ kịch bản, dàn diễn viên tới hướng thể hiện, đem đến cho quý vị khán giả món ăn tinh thần hấp dẫn, mang đậm "chất" Hà Nội. Kịch bản phim được chuyển thể từ hai truyện ngắn "Đối mặt" và "Người tù của ngày xưa" của Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái cùng nhiều tình tiết được xây dựng dựa trên những vụ án có thật xảy ra tại Hà Nội. Đây chính là điểm nhấn tạo nên sự gay cấn, chân thực, khiến khán giả thích thú.





Hình ảnh hậu trường phim "Mật lệnh hoa sữa"

Bên cạnh kịch bản ấn tượng, dàn diễn viên của bộ phim cũng được “chọn mặt gửi vàng”, giúp từng nhân vật đều sắc nét, dễ dàng thuyết phục khán giả. Dàn diễn viên trẻ có thực lực như Tuấn Việt, Võ Hoài Vũ, Thu Hằng, Lưu Huyền Trang... không chỉ khắc họa tốt tính cách nhân vật mà còn đem đến làn gió mới cho bộ phim.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên gạo cội: NSND Mạnh Thắng, NSUT Tạ Minh Thảo, NSND Lan Hương, NSUT Nguyệt Hằng... đem đến sự bảo chứng cho chất lượng của bộ phim, gợi nhắc đến seri phim Cảnh sát hình sự đã trở thành kinh điển trong làng phim Việt. Đặc biệt từ tập 23 của phim có sự xuất hiện của NSUT Hoàng Hải trong vai tay tội phạm xảo quyệt khiến mạch phim càng thêm gay cấn và cuốn hút, làm nổi bật cuộc chiến cam go, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an trong công cuộc giữ gìn sự bình yên cho thành phố.



Diễn viên trẻ tài năng Lưu Huyền Trang (trái), Nguyễn Anh Tú (phải)

Điều thú vị hơn nữa, *Mật lệnh hoa sữa* không chỉ có những màn phá án nghẹt thở, những tình tiết kịch bản gay cấn, khó đoán mà còn có những góc quay đẹp đậm chất điện ảnh. Khán giả có thể dễ dàng bắt gặp khung cảnh yên bình của Hà Nội qua những góc quay về hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Thê Húc, Hoàng Thành Thăng Long.... tới những khung cảnh rục rờ như đường phố sầm uất, những khu đô thị hiện đại, sự lãng mạn của hồ Tây, Nhà hát Lớn, phố Phan Đình Phùng.



NSUT Tạ Minh Thảo vào vai đại tá Bách

Tất cả đã tạo nên bức tranh toàn cảnh về thành phố Hà Nội đẹp và đáng sống: Thành phố nghìn năm văn hiến với nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng nhưng vẫn rất sôi động, nhộn nhịp và hiện đại với đà phát triển mạnh mẽ. Với sự đầu tư công phu, tỷ mỉ từ kịch bản, dàn diễn viên đến từng góc máy, bộ phim đã thực sự chinh phục được khán giả. Cùng với "Hà Nội trong mắt em, Mật lệnh hoa sữa" đã hoàn thiện dự án vì tình yêu Hà Nội, từ đó càng khẳng định năng lực và bước đi mạnh mẽ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong việc đóng góp vào sự phát triển của công nghệ điện ảnh Hà Nội.



Nhân vật đại ca Sửu do NSƯT Hoàng Hải thủ vai

Đặc biệt, mỗi tập phim thu hút hàng triệu người xem, “Mật lệnh hoa sữa” đang là bộ phim hình sự nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/%E2%80%9Cmat-lenh-hoa-sua%E2%80%9D-khien-khan-gia-ngong-cho-tung-tap>